

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 205/BC-HĐND-PC

Bình Long, ngày 12 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra hoạt động của UBND thị xã năm 2024, chương trình hoạt động năm 2025

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân thị xã

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số: 532/BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thị xã về kết quả hoạt động của UBND thị xã năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025. Kết quả thẩm tra cụ thể như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác của UBND thị xã năm 2024

Ban pháp chế cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả hoạt động của UBND thị xã trong năm 2024 như báo cáo của UBND thị xã và nhận định, đánh giá thêm một số vấn đề sau:

Năm 2024, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời đưa các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh, thị xã đi vào cuộc sống, đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật: Tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao; hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện; công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện



và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của thị xã.

Trong chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã đã thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao bảo đảm theo yêu cầu. Bên cạnh đó, UBND thị xã đã điều hành linh hoạt, hiệu quả, chỉ đạo thành viên UBND thị xã tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh công tác phối hợp, làm việc trực tiếp với các địa phương, các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc phát sinh; chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các phòng, ban, địa phương và cán bộ, công chức...

Ngoài ra UBND thị xã đã duy trì mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thị xã, các Ban của HĐND thị xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Tòa án nhân dân thị xã... trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Thị ủy, HĐND thị xã và Nhân dân trong thị xã, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Thị ủy, sự giám sát của HĐND thị xã; luôn đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tích cực đổi mới, sáng tạo, năng động, quyết liệt trong quản lý, điều hành; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Trong quản lý, điều hành, UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã và các ủy viên UBND thị xã luôn phát huy vai trò, trí tuệ của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng ủy viên UBND thị xã, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch UBND thị xã, chủ động nắm chắc tình hình, vừa chỉ đạo xử lý kịp thời, nhạy bén những vấn đề phát sinh, vừa tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Tích cực cải cách, hiện đại hóa phương thức làm việc; tăng cường sâu sát địa phương, cơ sở, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp.

Ngay từ cuối năm 2023, trên cơ sở Nghị quyết của HĐND thị xã, UBND thị xã đã bám sát và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 27/12/2023 của HĐND thị xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024, Chương trình hành động số 43/CTr-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024

của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Chương trình hành động số 01-CTHĐ/TU ngày 20/7/2020 của Thị ủy Bình Long thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó UBND thị xã đã triển khai đến các cơ quan, ban ngành thị xã và UBND các xã - phường để tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, hàng tháng, hàng quý đều có kiểm điểm đánh giá mặt được, chưa được và kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Qua đó, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 đạt được kết quả nhất định.

Tình hình kinh tế trên địa bàn thị xã cơ bản ổn định; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã tập trung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất vượt kế hoạch đề ra, phát triển được 70 doanh nghiệp mới, thu nhập bình quân đạt 95 trđ/người. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, các hộ yếu thế trong các dịp lễ, tết; xây dựng được 50 căn nhà tình thương; các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân được tổ chức chu đáo, chất lượng, lành mạnh; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, chính quyền số có nhiều chuyển biến khởi sắc. Công tác thanh tra, tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời. Tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí (số người chết, số vụ và không tăng giảm số người bị thương). Kết quả có 21/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả kinh tế của thị xã tiếp tục tăng trưởng, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định, như;

Tốc độ tăng trưởng năm 2024 ước thực hiện là 13,17%. Tổng giá trị sản xuất theo giá cố định (giá SS2010) Ước thực hiện năm 2024 đạt 12.004,32 tỷ đồng, (Kế hoạch năm 2024 là 11.981 tỷ đồng), tăng 13,17% so với năm 2023. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành cả năm 2024 ước thực hiện năm 2024 đạt 16.637,30 tỷ đồng, (Kế hoạch năm 2024 là 16.507 tỷ đồng) tăng 13,87% so với cùng kỳ năm 2023. Cơ cấu kinh tế: Nông - Lâm - Thủy sản: 7,86%, Công nghiệp-Xây dựng: 44,90%, Thương mại - Dịch vụ: 47,24% (KH năm 2024: Nông - Lâm - Thủy sản: 7,88%, Công nghiệp - Xây dựng: 45,25%, Thương mại - Dịch vụ: 48,88%).

Tổng thu NSNN thực hiện 11 tháng là 213,138 tỷ đồng, đạt 77% dự toán tỉnh giao (277 tỷ đồng), đạt 69% dự toán HĐND thị xã giao (307 tỷ đồng) và bằng 86% so với cùng kỳ năm 2023 (248,725 tỷ đồng). Ước thực hiện thu NSNN năm 2024 là 239,033 tỷ đồng, đạt 86% dự toán tỉnh giao (277 tỷ đồng), đạt 78% dự toán HĐND



thị xã giao (307 tỷ đồng) và bằng 100% so với ước thực hiện cả năm 2024 (thị xã ước).

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 11 tháng là 443,929 tỷ đồng, đạt 84% dự toán tỉnh giao (526, tỷ đồng) và đạt 68% dự toán thị xã giao (649,718 tỷ đồng). Ước thực hiện chi cả năm là 600 tỷ đồng, đạt 114% dự toán tỉnh giao và đạt 92% dự toán thị xã giao.

Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm; tỷ lệ giải quyết đơn thư các loại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã được quan tâm giải quyết đúng quy định; Công tác phòng, chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo, năm 2024 chưa phát hiện vụ việc nào có biểu hiện tham nhũng.

Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của thị xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của UBND thị xã cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong chỉ đạo, điều hành. Ban pháp chế cơ bản nhất trí với những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế mà báo cáo UBND thị xã đã nêu, đồng thời nhận thấy vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm hơn, đó là:

Tập trung chỉ đạo và giải quyết kịp thời, tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn đạt tiến độ, chỉ tiêu đề ra.

Mặc dù có nhiều chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên công tác cải cách hành chính còn gặp nhiều khó khăn như: Một số bộ phận người dân sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh để thực hiện dịch vụ công trực tuyến chưa thành thạo; Vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn cho người dân, tổ chức.

Tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, nhiều thủ đoạn, gây khó khăn cho việc phát hiện, xử lý. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy có nhiều diễn biến phức tạp về số vụ, đối tượng phạm tội.

Đẩy mạnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã. Phối hợp với Đội thanh tra liên huyện kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2024 còn chậm tiến độ so với chỉ tiêu đề ra.

II. Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2025

Ban pháp chế cơ bản nhất trí với những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo của UBND thị xã đã đề ra đồng thời đề nghị UBND thị xã cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục nắm chắc tình hình, quyết liệt, quyết tâm hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII đã đề ra. Đồng thời, tập trung trí tuệ tập thể, xây dựng kế hoạch phát triển cho giai đoạn tới đảm bảo phù hợp với thực tế và xu hướng phát triển kinh tế của địa phương, đơn vị.

2. Ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với cải cách công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để người dân dễ tiếp cận và thao tác thuận lợi khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao;

4. Tuân thủ nghiêm theo Chương trình làm việc của Thị ủy, Chương trình giám sát của Thường trực HĐND thị xã và các Ban của HĐND thị xã, bảo đảm chất lượng, phân công rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian hoàn thành cụ thể. Đồng thời, có cơ chế đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đến kết quả cuối cùng, nhất là những đề án, kế hoạch, nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 01-CTHĐ/TU ngày 20/7/2020 của Thị ủy Bình Long.

5. Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị xã, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi thực hiện các nhiệm vụ.

6. Tập trung chỉ đạo và giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn trong công tác thủ tục chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chỉ đạo các ngành tăng cường tham mưu về lĩnh vực xây dựng cơ bản, những giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

7. Tập trung chỉ đạo và có giải pháp đầu tư và thực hiện các dự án thuộc CTMTQG trong thời gian tới.

8. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; bình đẳng giới; chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh niên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hoá, thể thao; tiếp tục tăng cường công tác

quản lý nhà nước, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hóa – thông tin.

9. Tăng cường các giải pháp kìm giảm tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội và tai nạn giao thông trên địa bàn và tội phạm công nghệ cao.

10. Chuẩn bị hồ sơ, điều kiện cần thiết đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Tiếp tục duy trì các ca kíp trực chiến đấu, chiến đấu phòng không, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra của Ban pháp chế HĐND thị xã về kết quả hoạt động của UBND thị xã năm 2024, chương trình công tác năm 2025. Ban pháp chế kính trình HĐND thị xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TTTU, TTHĐND thị xã;
- TTUBND, BTTUBMTTQVN thị xã;
- Các đại biểu HĐND thị xã;
- Ban Pháp chế HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Hiền